



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

7 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.เป็นตัวแทนประเทศไทยเสนอผลงาน “30 บาทรักษาทุกที่” พร้อมแลกเปลี่ยนในเวทีประชุมนานาชาติ Regional workshop on innovations for quality integrated PHC ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 160 คนจากนานาประเทศ พบจุดเด่นการดูแลสุขภาพอินโดนีเซีย คือ การสมทบงบประมาณร่วมกัน 3 ส่วน ได้แก่ รัฐบาล ท้องถิ่น และภาคเอกชนในประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ เป็นประธาน Kick Off โครงการยกระดับ 30 บาท รักษาได้ทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โดยมีนายแพทย์อึ้งย้งวัน ยงย่วน นพ.สสจ.อุดรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุดรดิตถ์ ประชาชนและอาสาสมัครจำนวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่ รพ.ทองแสนขัน จ.อุดรดิตถ์</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, linetoday, thestandard, amarintv, thaiPBS , news1live, pphhd36)</p> <p>- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ มีพระราชดำรัสอวยพรและให้กำลังใจให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตย์ฯ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน</p> <p>- ด้าน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงนโยบายที่จะขับเคลื่อนโรค NCDs อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มโรคเหล่านี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายรักษาจำนวนมาก จึงต้องผลักดันให้เป็นธงใหญ่ของ สธ. ทั้งนี้ การเป็นรัฐมนตรีครั้งนี้ ถือเป็นสมัยที่ 17 แล้ว ส่วนการแบ่งงานรมช.สธ. ค่อยคุยกัน</p> <p>- ทั้งนี้ ผลการตรวจ RT-PCR วันที่ 5 ก.ย.67 มีรมช. 2 คนจากพรรคภูมิใจไทยติดโควิด 19 คือ นายทรงศักดิ์ ทองศรี และนางสาวชาปีดา ไทยเศรษฐ์ จะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในโอกาสต่อไป และเลื่อนการถ่ายภาพหมู่ครม.ชุดใหม่ ในวันเสาร์ที่ 7 ก.ย.ออกไปก่อน</p> <p>- ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงวันแถลงนโยบายของรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ว่าทางวิปรัฐบาลเสนอวันที่ 12-13 ก.ย. โดยในวันที่ 9 ก.ย. ได้นัดประชุมวิปสามฝ่าย เพื่อตกลงเรื่องระยะเวลาที่แต่ละฝ่ายจะใช้ในการประชุม</p>	
<p>ผด ร.ร.สอนคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วยนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการอาหารและวิถีชีวิต "โรงเรียนลด NCDs" โดยกรมอนามัยจัดให้มีโรงเรียนลด NCDs ทั่วประเทศ เน้นการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ ลดความรุนแรงการเจ็บป่วยในผู้ป่วยรายเก่า และลดความแออัดในสถานพยาบาล โดยมีผู้จัดการอาหารและวิถีชีวิตเป็นผู้ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ซึ่งจะเน้นรพช.ก่อน และขยายผลให้ถึงระดับ รพ.สต. เพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน ข้อมูลปี 2565 พบว่า คนไทย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นอันดับหนึ่ง มีผู้ป่วยสูงถึง 14 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 300,000 คนต่อปี แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ โรคมะเร็ง 127.9 คน โรคหัวใจขาดเลือด 45.4 คน เบาหวาน 25.9 คน และ โรคความดันโลหิตสูง 15.4 คน ตามลำดับ</p>	
<p>แจ้งผลสอบบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ได้มาจากรพ.ย่านรังสิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, ch7, linetoday, thegendathai)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีชาวบ้านในโครงการแห่งหนึ่งย่านรังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ขอให้ตรวจสอบรพ.แพทยรังสิต ปล่อยน้ำทิ้งมายังท่อระบายน้ำในโครงการหมู่บ้านจนเอ่อล้นถนนในโครงการ น้ำท่วมขังเป็นสีเขียวส่งกลิ่นเหม็น อาจทำให้เกิดโรคระบาดได้ ว่า ได้สั่งการเร่งด่วนไปยังกรมสบส. และ สสจ.ปทุมธานี ให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ เบื้องต้นพบว่าบ่อบำบัดน้ำเสีย มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจบริเวณถนนรอบ รพ. พบมีนิติบุคคลเป็นผู้ดูแล การไหลเส้นทางของน้ำไม่ใช่จากบ่อบำบัดน้ำเสียจากรพ. แต่เป็นน้ำจากบ้านแต่ละหลังที่ไหลผ่านท่อระบายน้ำไม่สะดวก เนื่องจากติดเศษขยะและเศษซากใบไม้ทับถม ประกอบกับฝนที่ตกลงมามีปริมาณมากจนทำให้น้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็น อีกทั้ง ระบบท่อน้ำของรพ. มิได้มีการเชื่อมต่อกับบริเวณด้านนอกที่มีน้ำท่วมขังด้วย อย่างไรก็ตาม รพ.จะส่งน้ำไปบ่อบำบัดน้ำเสียให้กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้ชาวบ้านสบายใจ</p>	
<p>น้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>-จ.พระนครศรีอยุธยา ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และน้ำในคลองสาขาต่าง ๆ ยังคงเพิ่มสูงขึ้น เริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านในชุมชนที่ตั้งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก</p> <p>ทางด้าน ดร.ชนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยพล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิไล ผบก.ภจว.พระนครศรีอยุธยา นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ปรีชา เปรมปรีดี สธน.เขต4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้าน 1,200 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ผักไห่ และอ.บางบาล เพื่อบรรเทาทุกข์ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, มติชน, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, thethaiger, linetoday, trueid, tnnthailand, workpointnews)</p> <p>- รพ.สต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ถูกน้ำจากแม่น้ำน้อยล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมชั้นล่างของตัวอาคาร และบริเวณโดยรอบ ต้องขนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เอกสาร ข้าวของเครื่องใช้ไปไว้ชั้นบน และต้องเร่งก่อกำแพงสูงประมาณ 1.50 เมตร กั้นน้ำไม่ให้เข้าท่วมภายในอาคารชั้นล่าง ป้องกันการเสียหาย และต้องคอยวิดน้ำออก เจ้าหน้าที่เดินเข้า-ออก รพ.ต้องใช้สะพานแทน โดยนางฉันทันท์ เสลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.วัดตะกู แจ้งไปยัง นายก อบต.น้ำเต้า ซึ่งได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เตรียมการสนับสนุนหากมีการร้องขอความช่วยเหลือ ล่าสุดระดับน้ำที่ท่วมโดยรอบ รพ.สต.วัดตะกู สูงเฉลี่ย 36 ซม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย</p> <p>-กรมชลประทาน เตรียมเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา จาก 1,500 เป็น 1,700 ลบ.ม./วินาที แจ้งเตือน 11 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา ได้แก่ จ.อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ให้เตรียมรับมือน้ำสูงขึ้นจากเดิมอีก 50 ซม.</p>	
<p>ยอดอมรณะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bugaboo</p> <p>- ดร.ชนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผู้ป่วยซึ่งเป็นตำรวจอดีตข้าราชการตำรวจ มีประวัติซื้อเหล้าจากซุ้มยอดอมรณะในพื้นที่ห้วยราชบุรี 33 เมื่อวันที่ 21 ส.ค.67 จากนั้นรีบเดินทางกลับจังหวัดพะเยา เพื่อไปดูบ้านที่ถูกน้ำท่วม เมื่อน้ำแห้งแล้วมีอาการป่วยหายใจเหนื่อย เมื่อวันที่ 29 ส.ค.67 เข้ารับการรักษาที่ รพ.เชียงใหม่ แพทย์พบว่าเลือดเป็นกรด ได้ทำการล้างไตในทันที ล่าสุดวันนี้ (6 ก.ย.67) ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว สำหรับผู้ป่วยอาการหนักอีก 3 คน ที่เข้ารับการรักษาใน รพ.นพรัตนราชธานี รพ.เลิดสิน และ รพ.ราชวิถี ขณะนี้อาการยังน่าเป็นห่วง ทั้งนี้คลัสเตอร์เหล่าเถื่อนมีผู้เสียชีวิตแล้ว 9 คน</p>	
<p>โรคฝีดาษวานร</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.(มติชน,ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สำนักข่าวอิศรา, linetoday, hfocus TNN)</p> <p>-นพ.ธงชัย กิริติห์ตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประชุมแนวทางใช้วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานร ว่า โรคฝีดาษวานรมีอัตราการแพร่ระบาดต่ำ ต้องสัมผัสใกล้ชิดกันจริงๆ การใช้วัคซีนเพื่อควบคุมโรค แต่เนื่องจากวัคซีนป้องกันฝีดาษวานรยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในไทย จึงใช้มาตรา 13(5) เพื่อควบคุมโรค ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 จะใช้งบประมาณกรมควบคุมโรค วงเงิน 21 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีน 3,000 โดส เพื่อฉีดให้กับ 3 กลุ่มเสี่ยง คือ 1.บุคลากรทางการแพทย์ที่เสี่ยงต่อการติดโรค อาทิ ไปสัมผัสเสี่ยงสูง คือสัมผัสคน ติดเชื้อ 2.กลุ่มสัมผัสโรค เสี่ยงว่าจะติดเชื้อ จะฉีดภายใน 4 วัน และ 3.มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดคนติดเชื้อ เช่น คนในครอบครัวที่ติดเชื้อ ส่วนกลุ่มที่จะเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งปัจจุบันมีที่สภากาชาดไทย จากนั้นจะต้องทำเรื่องให้กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติเพื่อจัดซื้อต่อไป</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, linetoday, innnews, mcot)</p> <p>-กรมราชทัณฑ์ ฝึกระวัง ป้องกันและควบคุมโรคฝีดาษวานร สั่งการเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ยกระดับคัดกรอง หลังมีประกาศฉุกเฉิน กำชับให้เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่ง ฝึกระวังและถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการวินิจฉัย การดูแลรักษาและการป้องกันควบคุมโรค ตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด หากพบผู้ต้องขังสงสัยติดเชื้อโรคฝีดาษวานรให้ประสานรพ.แม่ข่ายหรือหน่วยงานสธ.ในพื้นที่ และรายงานกรมราชทัณฑ์ทุกรายทันที</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ theactive</p> <p>- รัฐมนตรีสาธารณสุขสาธารณสุขรัฐคองโก เชื่อมั่นในขีดความสามารถของระบบการเก็บรักษาวัคซีนป้องกันฝีดาษวานร ด้วยความเย็นจัดและระบบโลจิสติกของประเทศในการกระจายวัคซีนรักษาฝีดาษวานรอย่างทั่วถึง หลังวัคซีนฝีดาษวานรลอตแรก 99,000 โดส ส่งถึงกรุงคินชาซาแล้วเมื่อวันที่ 5 ก.ย. ส่วนลอต 2 จะส่งตามมาในวันที่ 7 ก.ย. รวมเป็น 200,000 โดส โดยหวังว่าวัคซีนจะช่วยหยุดการระบาดหนักในประเทศได้ และจะเริ่มให้วัคซีนฝีดาษวานร ตั้งแต่ 8 ต.ค. เนื่องจากต้องใช้เวลาสร้างการรับรู้ เพื่อเอาชนะความไม่ไว้วางใจในวัคซีนของประชาชน</p>	
<p>ยกระดับน้ำประปาดื่มได้</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ,ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สวท,91, จส. 100, linetoday ChiangmaiNews)</p> <p>- การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และกรมอนามัย ร่วมลงนาม มอ การดำเนินงานโครงการน้ำประปาดื่มได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ต่อสุขภาพของประชาชนและดื่มได้ โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน ในฐานะประธานกรรมการ กปภ. พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย และนายจักรพงษ์ คำจินทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. ร่วมพิธี ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนต่อไป โดยบูรณาการทำงานร่วมกันกำหนดนโยบายในการวางแผน ติดตาม กำกับดูแล ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัย การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน กระบวนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา การพัฒนาศักยภาพ การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลคุณภาพน้ำประปาและข้อมูลด้านวิชาการ</p>	
<p>กรมสุขภาพจิต ชูประเด็นการสร้างความรู้สุขภาพจิต</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>-กรมสุขภาพจิตจัดประชุมพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตเพื่อยกระดับความรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ตามแนวคิด Friendly Mental Health Literacy for All โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายจะเป็นการสร้างการเข้าใจและทิศทางการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิต นำไปสู่การพัฒนาความรู้สุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพและเกิดกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้างความรู้ในระดับพื้นที่ ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต สามารถดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้</p>	
<p>อย. แฉสถิติเกอร์เลข 8 ไม่เกี่ยวข้องกับ 'GMO'</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ไทยนิวส์, สวท.91, linetoday, thaitodaynews, thailandplus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยถึงกรณีสังคมออนไลน์ แชร์ภาพสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนผลไม้นำเข้า หากมีรหัสเลข 8 หมายถึงเป็นผลไม้ที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม หรือ GMO ว่า ไม่เป็นความจริง รหัสตัวเลขบนสติ๊กเกอร์ติดผลไม้นำเข้าคือ รหัส Price Look up (PLU) ที่องค์การค้าสากล (IFPS) กำหนดขึ้น เพื่อช่วยให้ข้อมูลกับผู้บริโภคได้สินค้าตรงตามความต้องการ โดยร้านค้าปลีกไม่ต้องทำป้ายบ่งชี้เพิ่ม ไม่ได้มีไว้บ่งชี้ค่าเตือนหรือคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพของผู้บริโภคแต่อย่างใด สำหรับรหัสเลข 8 ที่เติมลงไปหน้ารหัส 4 หลักที่บอกชนิด สายพันธุ์ ขนาด วิธีปลูก ถูกใช้เมื่อรหัส 4 หลักเต็ม ไม่ได้หมายถึงเป็นผักผลไม้ GMO แต่อย่างใด แต่สำหรับรหัสเลข 9 หน้ารหัส 4 หลัก หมายถึง ผักผลไม้ที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์</p>	
<p>พนักงานองค์การเภสัชกรรม คว่ำรางวัล “เพชรพัดยศ” ประจำปี 2567</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-ภญ.กาญจนา วงศ์สว่างศิริ ผอ.กองจัดซื้อพัสดุเพื่อการผลิตและจำหน่าย และ ภญ.นันทินี หงส์วานิช หัวหน้าแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ กองจัดซื้อพัสดุเพื่อการผลิตและจำหน่าย ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัล “เพชรพัดยศ” ประจำปี 2567 จากสมาคมผู้บริหารพัสดุแห่งประเทศไทย</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, linetoday)</p> <p>-กรมอนามัย ตรวจสอบข้อมูลเรื่องตม้มน้ำมะนาวตอนเช้าวันละ 1 แก้ว ช่วยลดปัญหาทางเดินหายใจ ผิวระสอาด สร้างภูมิคุ้มกัน และลดสารพิษในเลือด เป็นข่าวบิดเบือน และชี้แจงว่าการตม้มน้ำมะนาว สามารถช่วยให้ขับถ่าย ขับของเสียออกจากร่างกายได้ และยังช่วยลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากการขาดวิตามินซี เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงช่วยลดอาการเจ็บคอ แต่ไม่ได้ช่วยลดสารพิษในเลือดตามที่กล่าวอ้าง</p>	
<p>รพ.ราชบุรีสร้างอาคาร-ที่จอดรถใหม่ 10 ชั้น</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางปาจรรย์ อาเรียร์บ นพ.สจ.ราชบุรี และนายอนุกุล ไทยถาวร ผอ.รพ.ราชบุรี ร่วมแถลงข่าว "โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการพร้อมที่จอดรถ 10 ชั้น" ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2570 ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2570 วงเงินทั้งสิ้น 298 ล้านบาท</p>	-
<p>พนักงานเปเล' อาชีพถูกเท' ชาดคน</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ สก๊อปหน้า1</p> <p>-เสนอบทความ"พนักงานเปเล" "อาชีพที่มีถูกมองข้าม" ทั้งที่เปรียบได้กับ "ด่านหน้าของรพ.เพื่อให้บริการกลุ่มผู้ป่วย" โดยคณะวิจัยสถาบันพระบรมราชชนก ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก สวรส. ได้จัดทำโครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะให้กับพนักงานเปเล และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานเปเล 3 ประเด็น คือ 1.ควรเสริมพลังให้พนักงานเปเล ด้วยการมีรูปแบบที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของอาชีพ และให้เข้ารับการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการให้บริการ ศิลปะการสื่อสารในการให้บริการ รวมถึงการสร้างตระหนักรู้ในการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 2.ควรมีการพัฒนาหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.ควรทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน รวมทั้งยังได้ฉายภาพบทบาทของพนักงานเปเล เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าคนที่ทำงานนี้มากขึ้น</p>	
<p>ปัญหาคดีจิตเวชกระทบสุขภาพจิต</p> <p>สื่อนำเสนอ :เว็บไซต์ theactive</p> <p>- ไทยพีบีเอส จัดเวที Policy Forum ครั้งที่ 18 : “ทวงคืนสมาธิ” แก่ปมคุณภาพชีวิตทางจิตยุคดิจิทัล โดยนพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต บอกว่า โลกปัจจุบันอยู่ยากกว่าสมัยก่อน ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ คือมีความพยายามจากระบบเศรษฐกิจ มีผู้เล่น หรืออุปสงค์เยอะมาก แต่อุปทาน หรือประชากรโลกมีจำกัด ระบบเศรษฐกิจนี้ต้องแย่งความสนใจของมนุษย์ ด้วยการสร้างคอนเทนต์ บวกกับอัลกอริทึม ดึงให้เราอยู่ในจุดนั้น ชั่งคุณไว้อยู่ในฟองสบู่ของข้อมูล ขอบอะไรก็เจอแบบนั้น จึงยากที่จะโทษแต่กว่าชอบใช้โซเชียลฯ ต้องอย่าลืมว่าเด็กกำลังถูกขังไว้ การควบคุมเทคโนโลยี ต้องสร้างสมดุลให้ชัด มีการทำฟังก์ชันบางอย่างให้ พ่อแม่ ควบคุม การใช้งานแพลตฟอร์ม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า ผลสำรวจของสถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต หรือ TIMS พบว่า คนที่ทำงานนอกเวลางาน ทำให้สุขภาพทางจิตต่ำลงชัดเจน ผাগถึงองค์กรสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตรต่อสุขภาพจิต</p>	
<p>จับคลินิกทำแท้งเดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, แนวหน้า ,คมชัดลึก, สยามรัฐ, เนชั่นออนไลน์, ch7, ch8, ch3, mcot, thaitabloid, สวพ.91, workpointtoday, linetoday, thestandard, khaoja, siamnews, brighttv, amarintv, ejan, bugaboo, topnews)</p> <p>-พล.ต.ท.ธิตติ แสงสว่าง ผบช.น. พล.ต.ต. ชีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บข.น. สั่งการให้ พ.ต.ต.ธัญพิรสิษฐ์ จุลพิภพ สว.สส.3 บก.สส.บข.น. และ ตำรวจบก.สส.บข.น. เข้าตรวจค้นและจับกุมคลินิกทำแท้งเดือน ใน ซ.เพชรบุรี 31 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หลังรับแจ้งเบาะแสจากประชาชน พบ น.ต.ธนบูลย์ อายุ 55 ปี อดีตทหารเรือ อ้างตัวเป็นหมอแต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพมายืนยัน กำลังฉีดยาบางอย่างให้กับคนไข้บนเตียง จึงได้ควบคุมตัวไว้สอบสวน เจ้าตัวยืนยันไม่เคยรับทำแท้งส่วนยาที่ฉีดก็เป็นกลูโคส ไม่ใช่สารเพื่อทำแท้งแต่อย่างใด ส่วนสาเหตุที่ถูกจับกุมเพราะถูกผู้อื่นกลั่นแกล้ง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างหาพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดต่อไป</p> <p>ขณะที่ญาติของเจ้าของตึกที่ปล่อยให้เช่าเปิดเผยว่า คลินิกไม่ได้เปิดทำแท้งแต่รับรักษาคลินิกเวชกรรมทั่วไป และเป็นหมอจริง ให้การรักษาโรคทั่วไป ไม่เคยเห็นรับทำแท้ง ปกติจะมีเพียงผู้ป่วยมาล้างแผลและรักษาโรคทั่วไปเท่านั้น คลินิกนี้มีชั้นครึ่ง ชั้นล่างเป็นห้องตรวจโรค ส่วนชั้นลอยเป็นห้องสำหรับให้น้ำเกลือ มีเตียง 2 เตียง อดีตเจ้าของเป็นนายแพทย์อีกคนหนึ่งแต่ให้ผู้อื่นเข้ามารับช่วงต่อแล้ว</p>	
<p>เร่งคุมมลพิษ ใหม้รัง.รีไซเคิล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน ,สำนักข่าวไทย, ch7, amarintv, linetoday, news1live, sondhiyalk)</p> <p>-ศูนย์ปก.สมุทรสาคร ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่บริษัท ซีโนไทย มารีน โปรดักส์ จำกัด เลขที่ 277/4 ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ประกอบกิจการรับซื้อและผลิตพลาสติก จนท.ควบคุมเพลิงได้แล้ว แต่ยังไม่ดับสนิทมีควันคุกุ่นตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ของ รพ.สศ., กองสาธารณสุข ทต. บางหญ้าแพรก และอสสม. ต้องรีบอพยพผู้สูงอายุ คนป่วยติดเตียง ไปอยู่ในที่ปลอดภัย ประชาชนที่อยู่โดยรอบโรงงานหวาดกลัว ย้ายออกมาอยู่ด้านนอกเป็นการชั่วคราว เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ส่วนสาเหตุรอ พฐ.เข้าตรวจสอบอีกครั้ง ชาวบ้านโวยแฉหลายหน่วยงานเข้าตรวจสอบเรื่องปล่อยน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ขนยางรถเก่ามาแปรรูปเป็นน้ำมัน หวั่นเกิดเพลิงไหม้เพราะตั้งติดชุมชน แต่ไม่เคยได้รับความสนใจ</p>	
<p>บุกรวบเจ้าของเพจขาย'ยาหนองใน'เดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า)</p> <p>-สืบเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนมายัง สสจ.ขอนแก่น ว่าได้สั่งยารักษาหนองในจากเพจเฟซบุ๊ก "ยารักษาหนองใน แท้เทียม 1 วันแบบเร่งด่วน" แล้วมีผลข้างเคียงจากการใช้ยา จึงได้ประสานมายัง กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 บข.สอท. ทำการตรวจสอบเพจ และนำชุดสืบลงพื้นที่ร่วมกับ สสจ.ขอนแก่น เข้าตรวจค้นหอพักแห่งหนึ่งย่านมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น พบนายอริก อายุ 31 ปี อยู่ในห้องพัก ตรวจค้นพบยาอันตรายกลุ่มยาปฏิชีวนะ ได้แก่ Sixime CAPSULE , N.L. DOXY CAPSULES , ยาน้ำ บรรจุอยู่ในขวดแก้วสีชา บนขวดระบุชื่อการค้า โปโด. เพนท์ โค. พาราเซตามอล รวม 4,000 เม็ด และโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการโฆษณาและติดต่อกับลูกค้าที่สั่งซื้อยา รับสารภาพว่าสร้างเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว เพื่อโฆษณาขายที่ใช้รักษาโรคหนองใน เนื่องจากเห็นช่องทางว่าผู้ที่มีอาการดังกล่าวมักจะเขินอายและไม่กล้าไปพบแพทย์หรือซื้อยาด้วยตนเอง โดยจะสั่งยาจากร้านขายยาในจังหวัดขอนแก่น มาแยกบรรจุส่งตามออเดอร์ของลูกค้า มีรายได้เฉลี่ยวันละ 3-4 พันบาท เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหา จำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต , โฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต และประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดยไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ พร้อมนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>อันตรายจากการเล่น “โครมมิง”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, linetoday)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-หลังจากเกิดเหตุเสียชีวิตของเด็กหลายคนจากการแห่ทำตามกระแส “โครมมิ่ง” หรือการสุดตมสารอันตรายจากกระป๋องสเปรย์ นายแพทย์ชาวอเมริกันออกมาเตือนภัยจากการกระทำดังกล่าว ซึ่งสร้างความเสียหายแก่สุขภาพทั้งแบบเฉียบพลันและในระยะยาว สารเคมีที่เป็นพิษมีโอกาสที่จะแทรกซึมผ่านทะเลพุ่นกันระหว่างเลือดและสมอง ทำให้สมองเสียหาย พัฒนาการในการเรียนรู้ถดถอย ซึ่งน่ากังวลมาก ควรสร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสียของการเล่นโครมมิ่งแก่เด็ก ๆ และเยาวชน ครูและผู้ปกครองจำเป็นต้องสอดส่องดูแลอย่างระมัดระวัง เพื่อปกป้องลูกหลาน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง</p>	